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Fyrirspurn
til innanríkisráðherra um fjárheimildir og starfsmenn Neytendastofu,

talsmanns neytenda og embættis sérstaks saksóknara.

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.

Hver hefur verið þróun fjárheimilda, starfsmannafjölda og meðallauna starfsmanna hjá
Neytendastofu, talsmanni neytenda og embætti sérstaks saksóknara frá árinu 2007? Svar
óskast sundurliðað eftir árum.

Skriflegt svar óskast.


